



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๗เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๙๐,๕๒๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



■...แฉดวงราชภัฏ ยังขยับไม่ออกยิ่งดันยิ่งเจ็บกับความพยายามจัดสอบยูเน็ต ของ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานบอร์ด สทศ. ที่บอกว่าเป็นอำนาจตามกฎหมาย แต่ **เมธขนนท์ ประจวบลาภ** หัวหน้าสำนักงานศึกษาฯ เครือข่ายยูทิวทัศน์ กทม.ศึกษาแล้วว่าเป็นอำนาจของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.)

■...ก็ต้องไปศึกษากันว่า เป็นอำนาจหน้าที่ใคร ย้ำจาก **เมธขนนท์ ประจวบลาภ** การจัดสอบยูเน็ตอาจเอื้อประโยชน์ให้กับสถาบันกวดวิชา เพราะที่ผ่านมาสถาบันกวดวิชา มีแบบทดสอบในการสอน ซึ่งตรงกับกรออกข้อสอบโอเน็ตทุกครั้ง แสดงว่ามีบุคคลภายในขายข้อสอบให้กับสทศ. โอ ไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องนี้เป็นความจริง นั่นแสดงว่าต้องมีเกลือที่เป็นหนอน

■...รอเสียงแสดงความคิดเห็นเรื่อง ยูเน็ตจากคนมรภ.ไม่ไหว ลองมาฟัง **ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ** อธิการบดี มศว. ดีกว่าที่ว่า ทุกวันนี้มหาวิทยาลัย แต่ละแห่งมีการประเมินทั้งภายนอก ภายในจากสกอ.และสมศ.อยู่แล้วอย่างเข้มข้น ส่วนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ก็ผ่านการวัดผลโดยสอบรายวิชา รายเทอม รายปีเช่นกัน จู่ๆก็เอาเครื่องมือที่



เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

ใช้วัดเด็กยังวัดได้ไม่ถูกเลยมาใช้ มันก็ยุ่งลิเนม

■...เพราะเห็นว่าการผลิตครูปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ **จาตุรนต์ ฉายแสง** เห็นชอบกับคณะกรรมการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ให้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาดูแล ตรงนี้ไม่น่ามีปัญหา แต่สำคัญอยู่ที่ว่าคนของใคร กลุ่มใดจะเข้ามาเป็นบอร์ดและกรรมการ เลิกเสียที่เถอะกับคนหน้าเดิมๆที่วิ่งหาเก้าอี้

■...ปิดท้ายด้วยคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ **ผศ.รัฐพงศ์ บุญญาวัตร** คณบดี ทีช้องกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี รมศ.สาขาวิชาการบริหารตำรวจ ตั้งแต่บัดนี้-30 มิ.ย. สอบถาม 0-2160-1282 และ 0-2160-1286 รับจำนวนจำกัด

ยอดฉัตร

Yoodchat2010@gmail.com